



ปีที่ 41 ฉบับที่ 162 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

## ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ประกาศนโยบายด้านพลังงาน เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี กล่าวว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาน้ำมันและสาธารณูปโภคต่างๆปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ภาวะต้นทุนค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการร่วมมือกันประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างจริงจังทุกคนโดยดำเนินตามพระบรมราโชวาท แนวคิด“เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยลดและควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ และในขณะเดียวกันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นหน้าที่ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนที่จะต้องช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
4. ให้ผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบดูแล ผลักดัน และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
5. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลเสนอให้คณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## คุณวุฒิ วิทยวุฒิ และธนวุฒิ

อุดม ทิพย์รักษ์

ถามอาจารย์ทั้งหลายว่าอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคืออะไร ให้เวลา คิด 2 นาที...ดีที่หลายคนตอบได้ ...เชี่ยวชาญในวิชาชีพ สู้งาน ซื่อสัตย์ นักคิดนักปฏิบัติ (ตอบแบบจากหลัง มาข้างหน้า)

คุณลักษณะของอาจารย์ที่จะมาสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คือ คุณวุฒิ ปริญา เอก/โท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 – 60 ของแต่ละ สถาบัน วิทยวุฒิไม่เกิน 35 ปี **ธนวุฒิ (อัตราเงินเดือน)** ป.เอก 20,600 บาท/เดือน ป.โท15,280 บาท/เดือน ใน ส่วนของสายสนับสนุนต้องมีคุณวุฒิคือจบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 วิทยวุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนธนวุฒิก็ 10,850 บาทต่อเดือน

จากการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก ครั้งที่แล้วจำนวน 19 อัตรา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555ที่ผ่านมา ปรากฏว่าทั้ง 19 อัตราไม่มีใครสนใจมาสมัครเลย(หรือสนใจแต่ขาด คุณสมบัติด้านภาษา) มาในครั้งนี่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 40 อัตรา (สายสนับสนุน 37 อัตรา) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 โดยใช้เกณฑ์เดิม(ซ้ำรอยเดิม) แม้จะลดคุณวุฒิจาก ปริญญาเอก ลงมาถึงปริญญาโทแล้วก็ตาม คิดว่าคงไม่มีใครจะเตรียมตัวไปสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษมา ได้ทัน เป็นเพราะว่าปกติแล้วมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เก่งกว่าเหนือกว่าเรา เขาก็ไม่ได้เอาผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษหรือเกณฑ์อายุมาเพื่อเป็นคุณสมบัติในการรับอาจารย์

เป็นความหวังดีของมหาวิทยาลัยที่อยากได้คนมี**คุณวุฒิสูง ๆ วิทยุฒิน้อย ๆ ธนวุฒิแบบประหยัด ๆ** และต้องผ่านเกณฑ์การสอบทุกภาครวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เกณฑ์ปกติ 60 % แม้แต่ของกพ.) เข้ามา เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิดนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ จากนักเรียนม.ปลาย ที่มาจากทุก สถาบัน ทุกเกรดเฉลี่ย เพื่อให้ได้ครบจำนวนตามแผนการรับของแต่ละสาขาวิชา (บางปีคณะวิทยาศาสตร์ปรับ พื้นฐานนักศึกษาเสร็จแล้วยังมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนอีก)

โดยหลักการก็ชัดเจนอยู่แล้ว **คนเก่งเงินเดือนน้อย**ใครเขาจะมาทำงานกับเรา(ปรัชญาที่ฟังคำนี้ : งานคือเงิน) ยิ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษสูงๆ ไปมหาวิทยาลัยอื่นๆ น่าจะดีกว่า ส่วนคนที่จะมาอยู่ก็คือคนบ้าน เราที่นิยมชมชอบปรัชญาที่ว่า **ประทีปถิ่น ประเทืองไทย** หลังจากไปเรียนที่ไกลๆ เสียเวลานาน อยากกลับมาอยู่ บ้านอยู่กับครอบครัว มาสอนเป็นอัตราจ้างไปพลางๆ ก่อน โดยหวังว่าพอสำนักงานประมาณผ่านทางสกอ.ให้ ตำแหน่งมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมันคงกว่าอัตราจ้างนิดหน่อย ก็น่าจะได้รับบรรจุโดยไม่ต้องดู เกณฑ์ภาษาอังกฤษ เกณฑ์อายุ เงินเดือนพออยู่ได้ก็ไม่เป็นไร เมื่อเข้ามาบรรจุแล้ว เซ็นสัญญาจะให้ทำผศ. หรือให้เรียนต่อปริญญาเอก ก็คงไม่มีใครขัดข้อง เป็นการดีเสียอีกที่จะได้พัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย (เรียนปริญญาเอกจ่ายเงินส่วนตัวตั้งเป็นล้านนะครั้บ หลายคนเจอมาแล้ว) **(อ่านต่อหน้า 3)**

### คุณวุฒิ วัยวุฒิ และธนะวุฒิ (ต่อจากหน้า 2)

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการก็มีการกำหนดอายุไว้ไม่เกิน 35 ปีเหมือนฝ่ายวิชาการ คนเราแบ่งเป็น 3 วัย คือ วัยเรียน จบปริญญาตรีประมาณ 23 ปี วัยทำงานก็ประมาณ 18 ถึง 60 ปี(ราชการ) บางคนเกษียณอายุราชการแล้วยังกระฉับกระเฉง เช่น รศ.พร พ่วงกิม ผศ.ประหยัด เกษม อาจารย์สมคิด วงศ์นาค (ขออภัยที่ยกตัวอย่างได้ไม่หมดในหน้ากระดาษนี้/ขออภัยที่พาดพิงโดยไม่บอกกล่าว) ส่วนคนอายุเกิน 35 ปีที่ไม่ใช่อาจารย์ (ฝ่ายสนับสนุน) เขาก็อยู่ในวัยทำงานกันทุกคนนั่นแหละครับ รับผิดชอบถ้ามีความรู้ ความสามารถ แต่ถ้า สุขภาพออกๆ แอดๆ สามวันดี สี่วันไข้ คิดว่ารับเข้ามาแล้วทำงานไม่ได้ ไม่คุ้มเงินเดือน ก็ดูได้ตอนสัมภาษณ์นั่นแหละ ว่ามานั่งไอนั่งหอบ หน้าซีดหน้าเขียว เดินเหินไม่คล่องแคล่ว แบบนี้ก็คัดออกไม่สมควรรับไว้ ก็ไม่มีใครเชื่อว่า

เกณฑ์การรับสมัครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสมกับบริบท ความเป็นไปได้ ตอนนี้อยู่ปัญหาอยู่ที่คนที่เคยอยู่กับเรามาไม่ว่าจะหนึ่งปีสองปีหรือนับสิบๆ ปี เขาไม่มีคู่แข่งสู้สนามแข่งขัน แม้จะแรงดีพิถีพิถันด้วยข้อจำกัดของเกณฑ์รับสมัครบางประการ โดยเฉพาะคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ) วัยวุฒิ (เกิน 35 ปี) ส่วนธนะวุฒิหยวนๆ กันได้ ตอนนี้อยู่ทุกคนกังวลว่า เรือกำลังจะรั่ว หันหัวไปยังทิศทางที่ไม่น่าไว้วางใจ อันจะนำไปสู่การล่มได้ ต่างร้องตะโกนกันปาว ๆ ให้กัปตันและลูกเรือช่วยกันอุดรอยรั่ว วิดน้ำ และปรับทิศทางองศาการเดินเรือเสียใหม่ (ให้ตรงกับเข็มมุ่ง) ด้วยความหวังดีต่อมหาวิทยาลัยและต่อตัวเองด้วยเช่นกัน ส่วนผลของประกาศฉบับนี้จะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ รู้ว่าใช้ได้ดีกับมหาวิทยาลัยเราหรือไม่ ก็ต้องรอจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2556 ถ้าออกมาดี (ไม่ต่าลิบ) ก็ถือว่ามาตรฐานใช้ได้ แต่ถ้ายังเหมือนเดิมคือ **ฝ่ายวิชาการไม่มีใครมาสมัครเพราะขาดคุณสมบัติ หรือต่ำกว่าลิบ และสายสนับสนุนได้แต่คนนอก** เราควรหาหรือปรับเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทกับความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคของเรากันอีกคำรบหนึ่ง

ที่นี่ ถ้าไม่ยอม...ผมจะช่วยปล้ำ ผมจะปล้ำให้หน้าใจ เป็นอย่างไรก็เป็นกัน ฮา

### ข่าวประชาสัมพันธ์จากประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม แจ้งข่าวถึงผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2556 ให้ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส. 9-20) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อจังหวัดดังกล่าว และขอให้ผู้ประกันตนถ่ายสำเนาบัตรรับรองสิทธิ ฉบับเดิมไว้ก่อน เพื่อนำไปใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ในช่วงรอกการเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส. 9-02) ติดต่อขอรับแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส. 9-02) ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556



พักเที่ยง

บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง

ศึกคึกกันพอสมควรสำหรับการแข่งขันทักษะการบัญชี และเครื่องคำนวณเลข เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมพรหมโยธี อาจารย์มัลลิกา คงแก้ว พร้อมทีมอาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมแรงร่วมใจจัดมาเป็นปีที่ 9 การแข่งขันนอกจากนักศึกษาบัญชีของเราได้มีโอกาสลงสนามประลองฝีมือ ยังมีนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาใกล้เคียงมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ส่วนใครจะพิชิตรางวัลที่ 1 ได้นั้นจะเสนอให้ทราบกันต่อไป

บัญชีสามมิติ กำลังเป็นที่กล่าวถึงในวงการของคนทำชุดเบิก กว่าจะลงตัวคงต้องเรียนรู้กันพอสมควร หลังจากมีการอบรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายรอบ เมื่อวานนี้ได้มีการอบรมเรื่องของบัญชีสามมิติ ที่มีชื่อเต็มๆว่า “การใช้งานระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กองทุนตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย” แก่ผู้บริหารทุกส่วนงาน พร้อมทั้งงานการเงิน และงานพัสดุ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้ทำได้ทำเป็น

มากขึ้นอีกแล้วการผลงานของนักศึกษาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ “ในเทศกาลศิลปะกระชวกอารมณ์” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้ ณ อาคารศิลปกรรม กิจกรรมมีการแสดงผลงานศิลปะกระชวกอารมณ์ 10 ชุด การแสดงดนตรี การอ่านบทกวี การประกวดสร้างสรรค์แอปเปิ้ลลูกที่ 4 และมีศิลปินรับเชิญ อาจารย์รอมฎอน แห่ง Thailand got Talent มาสร้างสีสันในงานครั้งนี้ด้วย (ในวันที่ 14 ก.พ.) ร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาของเราด้วยบัตรชมการแสดงผลงานในราคาบัตรละ 20 บาท ติดต่อซื้อได้ที่ร้านน้ำชาป่าฉนวน หน้าอาคารศิลปกรรม อาคาร 27

ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วจำนวน 3 ชุด จึงขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาของท่านให้เข้าทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ชุดผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตั้งแต่นี้ หากมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์

สงกรานต์ปีนี้มิใช่..หยุดยาวถึง 5 วัน นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2556 ทั้งนี้ สาเหตุที่ให้หยุดวันศุกร์ที่ 12 เมษายน ด้วยนั้น เนื่องจากเห็นว่าวันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันเสาร์ จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนา และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย

ปิดท้ายพักเที่ยงข้อคิดดี ๆ “อยู่บ้านรักสันโดษได้ แต่ออกนอกบ้านต้องมีสังคม” สวัสดิ์ดีคะ